

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 10/1, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, MTTQ tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, đại diện thường trực và các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tới dự.

Năm 2022, công tác KTGS, kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, "không dưng, không ngại", "không chùng xuống", góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong

công tác xây dựng, chính đốn Đảng. UBKT Trung ương và UBKT các địa phương tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cấp ủy giao với khối lượng công việc rất lớn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Trong đó, nổi bật nhất là việc chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao, những vi phạm mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời, dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng nhiều năm.

Kiểm tra, kết luận, xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 58.069 tổ chức đảng và 324.403 đảng viên (tăng trên 12% tổ chức đảng, trên 19% đảng viên so với năm 2021). Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ

KTGS bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời. Công tác xây dựng ngành tiếp tục được quan tâm; tổ chức, bộ máy của cơ quan UBKT các cấp tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu: Thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác KTGS; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp mình và cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới tổ chức thực hiện công tác KTGS. Việc xác định phương hướng, nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS phải khả thi, thực chất, phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị. Tiếp tục quán triệt phương châm giám sát phải mở rộng, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng dẫn đến vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật. Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thực hiện đúng bộ kiểm tra và giám sát, chú trọng địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, những nơi có nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. UBKT các cấp nghiêm túc, khẩn trương thực hiện

nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp, thành phố giao. Tăng cường phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong công tác kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, truyền thông, báo chí và nhân dân trong công tác KTGS. Tiếp tục tham mưu xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng theo hướng tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, kỷ luật của Đảng. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trung thành, trung thực, khiêm tốn, có năng lực, trình độ chuyên sâu, chuyên nghiệp, có kinh nghiệm thực tiễn, có kiến thức trên các lĩnh vực, có tư duy biện chứng, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, thực sự liêm chính, trong sạch.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

ĐÀO QUYN

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc tết, tặng quà NSND Phạm Huy Tâm.

vào sự phát triển chung của tỉnh, đặc biệt là trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Đồng chí chúc sức khỏe và mong các văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm mới, nội dung bám sát hiện thực cuộc sống, nhất là công cuộc đổi mới hiện nay, góp phần vào sự phát triển văn học nghệ thuật của tỉnh.

Các văn nghệ sĩ bày tỏ phần khởi, xúc động trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, hứa sẽ tiếp tục cống hiến tài năng, sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình có giá trị, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

đơn vị trên địa bàn huyện. Trong đó, 100 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 1.300.000 đồng/suất; suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá 800.000 đồng/suất.

* Sáng ngày 10/1, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tới thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, Ban CHQS huyện Hưng Hà.

Tại các đơn vị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của huyện. Trước thềm năm mới, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chúc cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện dồi dào sức khỏe, lòng dũng cảm, tinh thần chiến đấu, tiếp tục bám sát cơ sở, thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành và địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

* Chiều ngày 10/1, Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương tổ chức chương trình "Tết sum vầy - xuân gắn kết", trao quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn. Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, Liên đoàn Lao động huyện đã trao 292 suất quà trị giá gần 284 triệu đồng cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các cơ quan,

TẬP TRUNG PHỔ BIẾN...

(Tiếp theo trang 1)

tập trung triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác phổ biến, GDPL. Các cấp, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quán triệt đầy đủ và thực hiện hiệu quả nội dung các văn bản hướng dẫn thi hành, tiếp tục nghiên cứu, đánh giá những khó khăn, vướng mắc để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, GDPL, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, GDPL. Tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án về phổ biến, GDPL; tập trung phổ biến các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành trong năm 2022, 2023. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các văn bản pháp luật liên quan đến nghĩa vụ quân sự; giao thông; đất đai; môi trường; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chế độ, chính sách đối với người có công; quy định về xây dựng nông thôn mới nâng

cao, nông thôn mới kiểu mẫu... Lấy ý thức chấp hành pháp luật của người dân là thước đo kết quả công tác phổ biến, GDPL. Tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao trình độ đội ngũ làm công tác phổ biến, GDPL. Triển khai thực hiện ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các ngành công an, kiểm sát, tòa án và thanh tra các cấp thường xuyên tăng cường truyền thông thông qua hoạt động xét xử lưu động; tập trung làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến. Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, GDPL năm 2023 tại một số sở, ngành, huyện, thành phố và trường học.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, GDPL.

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

trong đó 72,5% thanh niên đã lên khám. Sau khám tuyến, đến ngày 10/1, có 405 thanh niên đạt tiêu chuẩn sức khỏe, trong đó 97% thanh niên có tư tưởng tốt, sẵn sàng nhập ngũ. Đến nay, các địa phương đã thăm nhập; chuẩn bị chốt quân số, chậm nhất đến ngày 20/1 sẽ xuống lệnh gọi nhập ngũ. Huyện còn 5 xã, mỗi xã thiếu từ 1 - 2 chỉ tiêu giao quân.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện Vũ Thư tiếp tục tổ chức khám bù, khám vét đối với các thanh niên chưa thực hiện khám tuyến nhằm bảo đảm chỉ tiêu dự phòng và tinh công bằng trong thực hiện Luật NVQS. Huy động lực lượng hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra, kiến quyết yêu cầu 5 xã thiếu quân nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Các địa phương quản lý chặt chẽ, nắm chắc đi biến động thanh niên trong thời điểm trước, trong, sau tết Nguyên đán Quý Mão. Lực lượng Công an huyện phối hợp xét duyệt kỹ, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị cho 100% thanh niên nhập ngũ. Huyện chủ động chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức lễ giao, nhận quân đúng nghi lễ và tuyệt đối an toàn.

* Các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Thanh Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra tại huyện Hưng Hà. Đến thời điểm này, huyện Hưng Hà có 512 công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, đạt 137% chỉ tiêu trên giao; có 137 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ; có 37 công dân sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. Phát biểu tại buổi kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị huyện

Năm 2023, huyện Kiến Xương được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 355 công dân thực hiện NVQS, trong đó chỉ tiêu quân sự là 120 công dân, chỉ tiêu công an là 35 công dân. Đến thời điểm này, toàn huyện đã tuyển chọn được 395 công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe, bằng 111% chỉ tiêu trên giao. Qua thăm nhập, có 392 công dân tư tưởng tốt.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị huyện Kiến Xương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền; chỉ đạo các xã, thị trấn đôn đốc công dân khám bổ sung vào tất cả các ngày trong tuần, bảo đảm chỉ tiêu được giao. Quản lý chặt chẽ số công dân đã khám được sức khỏe; nắm chắc diễn biến tư tưởng; theo dõi, xử lý quân số đi, biến động, chuẩn bị tốt quân số dự phòng, sẵn sàng bù đối; xây dựng phương án giao quân kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, đúng nghi lễ, an toàn...

* Các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Thanh Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra tại huyện Hưng Hà.

Đến thời điểm này, huyện Hưng Hà có 512 công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, đạt 137% chỉ tiêu trên giao; có 137 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ; có 37 công dân sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. Phát biểu tại buổi kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị huyện

Hưng Hà tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; tổ chức khám bù, khám vét đối với thanh niên chưa tham gia khám tuyến nghĩa vụ quân sự; tiến hành rà soát nắm bắt tư tưởng từng thanh niên, quản lý chặt chẽ những đi biến động về quân số; tập trung hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ cho công dân theo quy định; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà tạo không khí phấn khởi cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lễ giao quân chu đáo an toàn, tiết kiệm.

* Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra thị huyện Quỳnh Phụ.

Năm 2023, huyện Quỳnh Phụ được giao tuyển chọn 358 công dân thực hiện NVQS, 40 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Sau quá trình sơ tuyển tại các xã, thị trấn và khám tuyến đã chọn được 587 công dân đủ điều kiện để sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đã tiến hành hoàn thiện 44 hồ sơ để phúc tra theo quy định. Sau khám tuyến tổ chức xét duyệt chính trị và thăm nhập đối với tất cả các công dân theo quy định. Quá trình tham nhập 358 công dân có tư tưởng tốt, đủ điều kiện lên đường nhập ngũ, có 37 công dân sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng

chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị huyện Quỳnh Phụ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thi hành cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chủ động khám bổ sung bảo đảm đủ quân số giao; có biện pháp quản lý chặt chẽ công dân trong diện nhập ngũ, thăm hỏi, tặng quà kịp thời các gia đình, chuẩn bị thật tốt cho lễ giao, nhận quân.

* Đồng chí Vũ Kim Cừ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tại huyện Đông Hưng.

Đến nay, huyện Đông Hưng đã tuyển chọn được 476 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, bằng 121,17% chỉ tiêu được giao. Các thanh niên có tư tưởng tốt, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Hiện đã có 5/9 đơn vị, đầu mỗi nhận quân về thăm nhập, chốt quân số.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị huyện Đông Hưng thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở, nhất là những địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu, để bảo đảm quân số, quân số dự phòng. Tiếp tục phối hợp quản lý chặt chẽ quân số đã đủ điều kiện nhập ngũ. Bảo đảm thực hiện đầy đủ chính sách hậu phương quân đội, thành lập các đoàn công tác đến từng hộ gia đình thăm hỏi, động viên thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ và chuẩn bị mọi điều kiện để lễ giao, nhận quân trang nghiêm, đúng quy định.

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

thực hiện chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí đã ảnh hưởng lớn đến số thu ngân sách song công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, NSNN năm 2022 vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu NSNN thực hiện gần 27.270 tỷ đồng, tăng 51,5% dự toán, tăng 8,7% so với năm 2021; tổng thu ngân sách địa phương thực

hiện gần 22.330 tỷ đồng, tăng 47% dự toán, tăng 22,5% so với năm 2021. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện trên 16.700 tỷ đồng, đạt 110% dự toán, tăng 23% so với năm 2021. Cán đối ngân sách địa phương được bảo đảm, chênh lệch thu, chi ngân sách địa phương đến ngày 31/12/2022 là trên 5.540 tỷ đồng.

Dự toán NSNN năm 2023 tỉnh giao 20.997,8 tỷ đồng; trong đó thu nội địa 11.352 tỷ đồng, chiếm 54%; thu trợ cấp ngân sách trung ương 6.845,8 tỷ

đồng, chiếm 32,6% tổng thu NSNN; dự toán chi ngân sách địa phương 16.851,7 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao vai trò của ngành tài chính trong những kết quả tích cực tỉnh đạt được trong năm qua; đề nghị ngành tiếp tục phối hợp các ngành tham mưu cho tỉnh huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, đặc biệt là các công trình trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; quyết liệt thực

hiện công tác thu NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao ở mức cao nhất; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu; tăng cường quản lý ngân sách, tài sản công; tổ chức điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, trong phạm vi dự toán HĐND tỉnh quyết định; tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập...

hiện đẩy mạnh giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/ NQ-CP, ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tập trung ưu tiên nguồn vốn thực hiện cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các chương trình phối hợp đã ký kết; nắm bắt nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng; đôn đốc, thu hồi kịp thời các khoản nợ đến hạn, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, kết hợp với nguồn vốn tăng trưởng trong năm để cho vay, không để tồn đọng nguồn vốn gây lãng phí; sớm giải ngân kế hoạch vốn năm 2023.

HỌP BAN ĐẠI DIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

tích cực triển khai đầy đủ, kịp thời chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên. Đến ngày 31/12/2022, tổng nguồn vốn tại Chi nhánh đạt 3.765.245 triệu đồng, tăng 431.465 triệu đồng (12,94%) so với 31/12/2021; trong đó, nguồn vốn trung ương 2.987.339 triệu đồng, chiếm 79,34% tổng nguồn vốn, vốn huy động được trung ương cấp bù lãi suất 698.876 triệu đồng, chiếm 18,56% tổng nguồn vốn, vốn nhận ủy thác tại địa phương 79.030 triệu đồng, chiếm 2,1% tổng nguồn vốn, tăng 428.391 triệu đồng

so với thời điểm 31/12/2021. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến 31/12/2022 đạt 3.758.840 triệu đồng, tăng 428.391 triệu đồng so với 31/12/2021, trong đó tổng dư nợ ủy thác đạt 3.753.504 triệu đồng, chiếm 99,86% tổng dư nợ.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách nhằm hạn chế thất nhất nợ xấu phát sinh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh ghi nhận, đánh giá

cao những kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội cũng như phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở các kết luận, chỉ thị, kế hoạch của trung ương, của tỉnh về tín dụng chính sách xã hội, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Ngân hàng CSXH tiếp tục tham mưu, hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh năm 2023; tham mưu, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2023 đồng thời tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, thực

KIẾN XƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2023, Huyện ủy Kiến Xương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; phấn đấu 98% trở lên tổ chức cơ sở đảng đạt mức xếp

loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương trong huyện tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thực hiện tốt tập trung dân chủ. Chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác tuyên truyền, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi địa phương, đơn vị chủ động rà soát các chỉ tiêu, phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Làm tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh. Tiếp tục quan

tâm chăm lo tốt cho nhân dân, thực hiện tốt công tác tuyển quân, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại hội nghị, Huyện ủy Kiến Xương đã tuyên dương, khen thưởng 36 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Advertisement for COVID-19 prevention and treatment. Includes text: 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19', 'Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398', 'Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 10/1', 'Việt Nam: Ghi nhận 77 ca mắc mới', 'Thái Bình: Các cơ sở y tế không tiếp nhận thêm bệnh nhân Covid-19 mới', 'Số điện thoại tiếp nhận các thông tin về dịch Covid-19'.